

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.62/64 แข็งค่าจากวานนี้ ตลาดจับตามาตรการกระตุ้นศก.ไทย-เงินเฟ้ออียู

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ย. 2567)--

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.62/64 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.81 บาท/ดอลลาร์

เข้านี้เงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค ตามดอลลาร์สหรัฐ ที่ปรับตัวอ่อนค่าจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าติดต่อกันมาแล้วหลายวัน โดยเมื่อคืนนี้ยังไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.50 - 34.75 บาท/ดอลลาร์ โดยปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาล นอกจากนี้ ต้องติดตามอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค. จากอียูด้วย

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 154.11/15 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 154.77 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0590/0592 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0563 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.769 บาท/ดอลลาร์

-นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ลั่นเคาะแพ็คเกจใหญ่ มาตรการแก้หนี้ มาตรการภาษี เงินดิจิทัล 10,000 บาทเฟส 2 รวมถึงของขวัญปีใหม่

-"ไทยพาณิชย์" เดินหน้าสร้างประสบการณ์ "ดิจิทัลแบงก์" เฉพาะบุคคลครั้งแรกในไทย ด้วย "เอไอ ที่รู้ใจ" หวังช่วยลูกค้าเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านดิจิทัล พร้อมตั้งเป้าปีนี้ "ยอดขาย" ผ่านดิจิทัลพุ่ง 61% หนุ่นปีนี้สัดส่วนรายได้ดิจิทัลแบงก์เพิ่มสูงกว่า 13%

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (18 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรในช่วงท้ายตลาด หลังจากดอลลาร์แข็งค่าติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์ (18 พ.ย.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนต.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการขั้นต้นเดือนพ.ย.จาก S&P Global และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนพ.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่นโยบายการเงินของจีนในการประชุมสุดยอดด้านการลงทุนที่ฮ่องกงในวันนี้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้